



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ.2550 หน้า 26

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

วรากรณ์"ห่วงแป๊ะเจี๊ยะไม่มีวันหมด

เหตุคนจ้องเข้าเรียนโรงเรียนมีชื่อเสียง ชี้อา"ศธ."สกัดได้ถือเป็นประวัติศาสตร์

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม สาขาวิชาการจัดการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) จัดสัมมนาเรื่อง "ก้าวใหม่ของการปฏิรูปการศึกษา : พัฒนาผู้บริหาร" มีผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประมาณ 100 คน ทั้งนี้ นายวรากรณ์ สามโกเศศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า การจะทำให้การปฏิรูปการศึกษามีความสมบูรณ์ได้ มีสิ่งสำคัญคือการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ซึ่งผู้บริหารที่พึงปรารถนาต้องมีทักษะ มีความรู้ในสิ่งที่ทำงาน โดยทักษะที่ควรมีคือ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านภาษา ด้านการสื่อสาร ด้านมนุษย และด้านการจัดการ นอกจากนี้จะต้องมีทัศนคติ พฤติกรรม และความเชื่อในการเคารพสิทธิผู้อื่น เคารพความเท่าเทียม มีความเป็นธรรมและจะต้องมองโลกในแง่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติในการเรียนรู้ เป็นคนกล้าและสู้งาน เนื่องจากในปัจจุบันโรงเรียนต่างๆ จะประสบปัญหาขาดงบประมาณและอัตราค่าจ้างบุคลากร ซึ่งถ้าผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีแล้ว ปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน แต่หากรอแต่ความช่วยเหลือ งานปฏิรูปการศึกษาก็จะไม่ประสบผลสำเร็จ

นายวรากรณ์กล่าวต่อว่า สำหรับปัญหาเรื่องเงินแป๊ะเจี๊ยะ ตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แล้วมองว่าไม่มีวันหมดไปจากโลกนี้ได้ เพราะคนที่ต้องการจะเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงจะใช้การบริจาคเป็นเครื่องมือแอบแฝงการฝากเด็กเข้าเรียน ซึ่งจะเป็นอุปสรรคกีดกันคนไม่มีเงินไม่ให้เข้าเรียน ทั้งๆ ที่การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความเท่าเทียมของคนในสังคม แต่ถ้า ศธ. สกัดปัญหานี้ได้จริงจะถือเป็นเรื่องประวัติศาสตร์

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า การจะเป็นผู้บริหารการศึกษาที่ดีจะต้องมีคุณลักษณะใน 4 เรื่อง 1.เป็นผู้นำปฏิรูปการศึกษาและผู้นำการเปลี่ยนแปลง 2.เป็นผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม 3.เป็นผู้นำทางวิชาการ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาครู และ 4.เป็นผู้นำทางจริยธรรม

นางวัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการศึกษา มธบ.กล่าวว่า การเป็น
ผู้บริหารการศึกษาจะต้องรู้หลักรู้ทฤษฎีในเรื่องของหลักสูตร การบริหารการศึกษา การประกันคุณภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และต้องมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งมีความสำคัญมากจะต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้ง รวมทั้งจะต้อง
นำมาเป็นหลักปฏิบัติได้ด้วย ทั้งนี้ โดยการเป็นผู้บริหารไม่ควรจะคิดเรื่องเงินเป็นหลัก ไม่เช่นนั้นจะทำให้องค์กรนั้น
ไม่ก้าวหน้า นอกจากนี้ ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนจะต้องเข้าใจผู้เรียนในยุคปัจจุบัน ซึ่งมีปัญหา
มากมาย เช่น เด็กหญิงอายุ 14-15 ปี มีการตั้งครรภ์มากขึ้น เป็นต้น ดังนั้น ศาสตร์แห่งการศึกษาจึงต้องรู้ปัญหา
เหล่านี้ เพื่อจะได้เข้าไปแก้ปัญหานั้น

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ตนคิดว่าในปัจจุบันประเด็นการศึกษาในบริบทของโลกาภิวัตน์เป็นส่วนหนึ่ง
ที่สำคัญต้องเน้นในการเรียนการสอนแก่นักเรียน เพราะโลกาภิวัตน์มีผลต่อการจัดการศึกษาของไทยมากขึ้น จะ
เห็นได้ว่าทุกวันนี้การศึกษากลายเป็นธุรกิจมากขึ้น ทำให้เอกชนเข้ามามีบทบาทสำคัญในด้านการศึกษา และการ
เพิ่มผลผลิตเริ่มถูกนำมาใช้ในโรงเรียน แม้ว่าบางครั้งโรงเรียนอาจจะใช้ไม่ถูกต้องและเหมาะสมก็ตาม

หน้า 26